

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 2021**

-----

**1. Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá X**

Chúng ta hay nhắc nhau về một giấc mơ sen, ước mong cho vùng đất Sen hồng với cuộc sống ấm no, sung túc, hạnh phúc của mỗi người dân; về một Đồng Tháp biết khai phá những tiềm năng, luôn khát khao đổi mới, vượt khó để vươn lên khẳng định mình; về một vùng đất với nhiều giá trị riêng có; về một nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Đó chắc chắn cũng là những gửi gắm của mỗi lá phiếu cử tri mà chúng ta đón nhận để có mặt trong kỳ họp đầu tiên này. Để góp sức hiện thực hoá những điều đó, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hãy luôn nhớ và giữ trách nhiệm của mình trước lời hứa với dân, với những cam kết tâm huyết của mình trong từng chương trình hành động.

Là đại biểu Hội đồng nhân dân, là người đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri nơi mình ứng cử và của nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Những quyết sách của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tác động rất lớn đến nhiều mặt của đời sống nhân dân và sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp. Tôi mong mỗi đại biểu hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân, đóng góp vào sự thành công của từng hoạt động của Hội đồng, để có một nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh thành công. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trúng cử với số phiếu tuyệt đối**

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tín nhiệm bầu ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, với 57/57 số phiếu đồng ý.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X. Ông Kiều Thế Lâm – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X.

Kỳ họp đã bầu ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khoá X, với số phiếu đồng ý tuyệt đối (57/57 phiếu).

Đối với chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khoá X không thay đổi so với khoá IX. Lần lượt các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu gồm có: Ông Trần Trí Quang, ông Huỳnh Minh Tuấn, ông Đoàn Tấn Bửu. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Đồng Tháp sẽ có một vị thế xứng tầm với những gì mà chúng ta đã và đang nỗ lực**

Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khoá X, với số phiếu đồng ý tuyệt đối (57/57 đại biểu có mặt). Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Thiện Nghĩa thể hiện quyết tâm sẽ đưa Đồng Tháp có một vị thế xứng tầm với những gì mà chúng ta đã và đang nỗ lực.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với khí thế mới, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện thật tốt 04 nhiệm vụ trọng tâm, đó là xây dựng nền hành chính phục vụ, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ; huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển văn hóa - xã hội gắn với con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; và quyết tâm giữ vững môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định trong mọi tình huống. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **4. Nữ bệnh nhân Covid-19 mắc nhiều bệnh nền tử vong tại BVĐK Sa Đéc**

Bệnh nhân nữ, 81 tuổi (BN16340) ngụ Phường 1, thành phố Sa Đéc nhập viện vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/6, điều trị tại khoa Nội C - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc với chẩn đoán viêm phổi, suy thượng thận cấp, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, tim thiếu máu cục bộ.

Từ ngày 08 - 25/6 bệnh nhân tỉnh, than mệt, được điều trị thuốc, hỗ trợ hô hấp qua oxy mũi.

Ngày 26/6, bệnh nhân được test nhanh kháng nguyên dương tính, đến 20 giờ ngày 27/6, kết quả RT-PCR xác định nhiễm SARS-CoV-2, được chuyển khu điều trị cách ly. Bệnh nhân ăn kém, suy kiệt, khó thở, X quang phổi có tình trạng viêm phổi hình kính mờ 02 bên. Tình trạng nặng dần, huyết áp tụt. Đến 14 giờ 30 phút, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc kết nối hội chẩn với Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, bổ sung điều trị theo góp ý của tuyến trên.

Tình trạng bệnh nhân không cải thiện, đến 02 giờ, ngày 02/7, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán tử vong: Suy hô hấp/viêm phổi nặng, đái tháo đường type 2, suy thượng thận cấp, tăng huyết áp, mắc Covid-19. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **5. Một số địa phương sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2**

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu thống nhất cho 03 địa phương là thành phố Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung và 02 xã: Bình Thạnh, Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh) tổ chức thi đợt 2.

Các địa phương còn lại vẫn tổ chức thi theo kế hoạch (ngày 07, 08/7) nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức kỳ thi; tập trung đánh giá, sàng lọc thí sinh; thực hiện sát khuẩn các bề mặt bàn, bảng, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang v.v.; khử khuẩn thùng chứa đề thi, bài thi; đảm bảo khoảng cách giữa các thí sinh; thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời phối hợp xử lý, đảm bảo an toàn cao nhất cho các thí sinh dự thi và giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949